

Chào các bạn, những người bạn của tôi, những đồng nghiệp của tôi cùng các Quý khách hàng thân mến,

Cũng lâu lâu rồi [thiết kế website](#) Creative Việt Nam chia sẻ đăng một bài nào. Hôm nay, tôi lướt web và có một bài khá hay muốn cùng chia sẻ những cảm nhận và những bài học cuộc sống này đến với bạn bè và Quý vị.

***Thái độ đi với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta là chìa khóa mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình***

## "NHỮNG ĐIỀU (NGAY CẢ) HARVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN"

Trong một buổi họp nhà băng được cho là Công hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "**Tốt lắm ông ơi, nên nhớ tiền thu của Nhà nước, còn mình sống thu của chúng mày!**"

Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng xung quanh.

> Điều này được gọi là: "**Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn!**"

- Có cô nhân viên nằm trên bàn trong thị trấn khêu gợi, một tên cướp hét lên: "**Làm ơn của xã văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!**"

> Điều này được gọi là "**Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bản thân được huấn luyện!**"

- Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (tên này có bằng MBA - bằng thạc sĩ hơn hai nhé) nói với tên cướp già hơn (kể mãi tôi nghĩ phải phải thông): "**Đi đi ca, có phải đi xem chúng ta cướp được bao nhiêu? Tên cướp già giận giận: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đi mà thôi nào được? Đi đi, đi nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"**"

> Điều này được gọi là: "**Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở**"

- Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh đem gọi báo cảnh sát. Kéo toán trưởng về và vạch chuyện, thì thỏm vào tai ngài: **"Đi đã, hay đi 5 triệu chúng ta biến thì vào trong sọt băng cướp lấy mất!"**

> Điệu này được gọi là: **"Biết theo dòng nước - Chuyền đi như tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"**

- Nghe giám đốc tỏ vẻ: **"Vai thật tuyệt vời của tôi tháng này có mất vài cướp!"**

> Điệu này được gọi là: **"Hãy lo về bản thân đừng khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"**

- Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Nghe tên cướp đi đi tìm thì chỉ có 20 triệu. Chúng rút gọn đi: **"Chúng ta mất hơn 80 triệu của mình chỉ đi 20 triệu, bản chất lãnh đạo chỉ nghĩ cho mình mà cướp đi 80 triệu. Đúng là hành, có cướp thì chúng nó đi cướp cái gì đi, cướp thì siêu đi nghe họ nói chúng ta!"**

> Điệu này gọi là thích thì sao: **"Kính thì giá trị như vàng"**

#### KẾT LUẬN:

Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tạm thời.

Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta là chấp nhận mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người xung quanh.

Vì cá nhân tôi nhìn thấy mọi điều tốt đẹp là một bài học trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta đang sống và trải nghiệm. Hãy cho tôi biết bạn đã đi qua những trải nghiệm nào?

Bạn đừng vội trở lại ngay, bởi lẽ điều bạn đi đến cuối cùng là sống phải thật, thái độ sống phải luôn mang lại niềm vui cho bản thân và những người xung quanh.

Cảm ơn đã dành chút thời gian để đọc câu chuyện tôi đã sưu tầm, hy vọng giúp ích cho bạn nhiều hơn nữa tại Creative Việt Nam.